
 

 

125. löggjafarþing 1999–2000.
Þskj. 1014  —  616. mál.

Fyrirspurn

til félagsmálaráðherra um umönnunargreiðslur og greiðslur til stuðningsfjölskyldna.

Frá Rannveigu Guðmundsdóttur.

Hvernig hafa greiðslur til stuðningsfjölskyldna fatlaðra barna annars vegar og umönnunar-
greiðslur vegna fatlaðra og langveikra barna hins vegar þróast frá 1. janúar 1994 sem hlutfall
af meðallaunum verkamanna samkvæmt gögnum kjarasamninga, sundurliðað eftir árum?

Skriflegt svar óskast.


